



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา
และจ้างเหมาบริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา และจ้างเหมาบริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษาและจ้างเหมาบริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกและสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการงานด้านวิชาการศึกษา และจ้างเหมาบริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษาและจ้างเหมาบริการงานด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

- อันดับที่ ๑ นางสาวจันทิมา เสียงอ่อน
อันดับที่ ๒ นางชัชฎา งามจิระดาวงศ์
สำรองอันดับที่ ๑ นางสาวพริดา รุ่งเรือง
สำรองอันดับที่ ๒ นางสาวพัชรียา อินทร์พรหม
สำรองอันดับที่ ๓ นางสาวพัฒนิตตา คำฟัก

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศ
ขึ้นบัญชี แต่ถ้าสถาบันพระบรมราชชนกได้จัดให้มีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัคร
ในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก
และในอายุบัญชีตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ตามรายชื่อที่ประกาศนี้มีรายงานตัว
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
อาคาร ๒ ชั้น ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์
และเริ่มทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว เริ่มจ้าง
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๙ - ๙๙ - ๙๙ ๙
(นายสมชาย ธรรมสารโสภณ)
รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี
สถาบันพระบรมราชชนก